

เปิดข้อเสนอ เร่งต้น กม.เอาผิดละเมิดเด็กผ่านสื่อออนไลน์



ไม่มีใครปฏิเสธว่าปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กและเยาวชนต้องอยู่กับสื่อออนไลน์เกือบตลอดเวลาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หลายระลอกที่เด็กจำนวนมากถูกกำหนดให้เรียนออนไลน์ งดกิจกรรมการออกนอกบ้าน

ในขณะที่มาตรการคุ้มครองป้องกันเด็กจากภัยออนไลน์ก็ย่อหย่อนลง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยได้ตามปกติ

ปัญหานี้ มีหลายภาคส่วนกำลังพยายามหาทางแก้ไข หนึ่งในนั้นคือ คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์และปัญหาภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอต่อวุฒิสภา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์" เพื่อผลักดันกฎหมายและให้เกิดการจัดการกับปัญหาการใช้

สื่อออนไลน์ของเด็กไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการศึกษาดังกล่าวเสร็จแล้ว และนำบรรจุเข้าวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 25 มกราคมนี้

ข้อเสนอตามรายงานการศึกษา ดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านกฎหมาย

1.1 เสนอให้กระทรวงยุติธรรมทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นำ "ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์" ไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ที่กำลังคุกคามเด็กและเยาวชนไทย ร่างฯ นี้ มีเนื้อหาครอบคลุมฐานความผิด 5 ประเภท ได้แก่

- การพูดคุยเรื่องเพศ ที่ไม่เหมาะสม (Sexting)
- การล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (Online Grooming)
- การแบล็กเมลทางเพศ (Sextortion)
- การติดตามคุกคามออนไลน์ (Cyber Stalking) และ
- การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ (Cyber Bullying)

ซึ่งร่างฯ นี้ ได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ด้วยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง หากร่างฯ นี้ ได้ถูกนำไปผลักดันเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม ในประมวลกฎหมายอาญาออกมาบังคับใช้ได้เร็วเท่าใด ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ก็จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้เร็วเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากลให้ดียิ่งขึ้นด้วย

1.2 เสนอให้มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีไอเอส) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่เริ่มรับคดีเกี่ยวกับเด็กและคดีออนไลน์ พนักงานสืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานฝ่ายปกครอง หนวยความ อัยการ ผู้พิพากษา พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลแวดล้อมเด็ก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะพิเศษและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีออนไลน์ การดำเนินการกับพยานหลักฐานทางดิจิทัล มาตรฐานการทำงานและการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ในระดับสากล โดยเฉพาะคดีการล่อลวง ละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กผ่านสื่อออนไลน์

1.3 เสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงดีไอเอส กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ พม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม พัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดและผู้เสียหาย และมีระบบส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานป้องกันปราบปรามคุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

2. ด้านสังคม

2.1 เสนอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคประชาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกัน ปราบปราม คุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยา เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์

เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบการขึ้นทะเบียนอาชญากรผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กมาใช้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรกระทำซ้ำ และเพิ่มระดับการคุ้มครองเด็กให้มากยิ่งขึ้น การฟื้นฟูเยียวยาเด็กและเยาวชนจนสามารถกลับคืนสู่สังคมโดยปกติสุข เป็นต้น

2.2 เสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. กระทรวงดีไอเอส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนที่เกี่ยวข้อง กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคประชาสังคม ในการรณรงค์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

2.3 เสนอให้กระทรวงดีไอเอส ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง อว. กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงภาคประชาสังคม ส่งเสริมพัฒนาภาคการสร้างเสริมและจัดกิจกรรมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดเวทีสาธารณะและจัดกิจกรรม สร้างเสริมพัฒนาศักยภาพแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และบุคคลแวดล้อมเด็ก เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ พร้อมผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันภัยต่อเด็กสำหรับครอบครัวไปใช้อย่างทั่วถึง

2.4 เสนอให้กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำงานร่วมกับกระทรวงดีไอเอส กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันสื่อทุกแขนง รวมถึงสื่อบุคคล และองค์กรวิชาชีพสื่อ ให้ดำเนินการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัย และการป้องกันภัยออนไลน์ รวมถึงความจำเป็นของการมีกฎหมายที่เท่าทันกับสถานการณ์เพื่อรับมือกับภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ

3. ด้านการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม

3.1 เสนอให้กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำงานร่วมกับกระทรวงดีไอเอส กระทรวงวัฒนธรรม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เร่งส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่เนื้อหา (Content) ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางและเท่าทันกับสถานการณ์

3.2 เสนอให้ กสทช.ทำงานร่วมกับกระทรวงดีไอเอส กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนามาตรการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการกำกับดูแลและเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ในการกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองเด็กในการประกอบธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล

3.3 เสนอให้กระทรวงดีไอเอสกำหนดให้มีวันการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (National Safer Internet Day)

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jatkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 22 - ศุกร์ 28 มกราคม 2565

ปีที่: 13

ฉบับที่: 639

หน้า: 14(กลาง)

Col.Inch: 105.51 **Ad Value:** 42,204

PRValue (x3): 126,612

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดข้อเสนอ เร่งดัน กม.เอาผิดละเมิดเด็กผ่านสื่อออนไลน์

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ซึ่งในระดับสากลนั้นกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ■

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14877

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 17.65 Ad Value: 15,885

PRValue (x3): 47,655

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: คู่ครองผู้บริโภคร

บุคคล แนวหน้า



คุ้มครองผู้บริโภค : ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดการประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
และการบริหารงานของ กสทช. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่